



COMMONWEALTH of VIRGINIA
Virginia Employment Commission

Commission Appeals, P.O. Box 26441, Richmond, Virginia 23261-6441
804-786-4140 · FAX 804-786-9034

Thông Báo Về Việc Kháng Cáo



A-CLA-010

Số An Sinh Xã Hội (SSN):
Số Docket:

NGƯỜI ĐỀ ĐƠN

CHỦ LAO ĐỘNG CÓ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

CHỦ LAO ĐỘNG TIẾP THEO

Một đơn kháng cáo đã được đệ trình sau khi Quyết Định của Thẩm Tra Viên Kháng Cáo được gửi đi vào <ngày gửi quyết định của FLA qua thư>, liên quan đến trường hợp xin trợ cấp thất nghiệp của người đệ đơn. Kháng cáo được nộp vào <ngày nộp> và được nộp bởi <loại kháng cáo>.

KHÁNG CÁO LÊN ỦY BAN

(Kháng Cáo Quyết Định Của Thẩm Tra Viên Kháng Cáo)

Tất cả các kháng cáo nộp lên Ủy Ban sẽ được quyết định trên cơ sở xem xét bằng chứng trong hồ được lập bởi Thẩm Tra Viên Kháng Cáo. Ủy Ban sẽ không tự động lên lịch một phiên điều trần trong trường hợp này. Nếu một trong hai bên muốn có một phiên điều trần để trình bày thêm lời khai, bằng chứng hoặc tranh luận bằng miệng, một văn bản yêu cầu nêu rõ các căn cứ phải được gửi cho Thư Ký Ủy Ban trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày thông báo này được gửi đi. Thông thường, tất cả các phiên điều trần của Ủy Ban đều được tổ chức trực tiếp tại Richmond, Virginia. Tuy nhiên, Ủy Ban có thể cho phép tiến hành phiên điều trần tranh luận bằng miệng qua cuộc gọi hội nghị nếu tất cả các bên đều đồng ý.

Thẩm Tra Viên Đặc Trách của Ủy Ban phải tuân theo các nguyên tắc được liệt kê dưới đây để quyết định có nên chỉ thị cho Ủy Ban thu thập thêm bằng chứng hay không. Ủy Ban có thể, theo hành động của riêng mình hoặc theo kiến nghị của một trong hai bên, ra chỉ thị thu thập thêm bằng chứng nếu:

1. Có cơ sở rõ ràng cho thấy bằng chứng bổ sung (A) là quan trọng và không chỉ đơn thuần là để thêm vào, củng cố hay thay thế bằng chứng đã có và (B) đã không được trình bày tại phiên điều trần trước thông qua thực hiện thẩm tra và (C) có khả năng tạo ra một kết quả khác tại phiên điều trần mới; hoặc
2. Hồ sơ về quá trình điều trần trước Thẩm Tra Viên Kháng Cáo không đủ để cho phép Ủy Ban đưa ra những phát hiện đúng đắn, chính xác hay đầy đủ về tình tiết và kết luận pháp lý.

Thông Báo Về Việc Kháng Cáo này được gửi qua đường bưu điện vào <ngày gửi thư>.

Thư Ký Ủy Ban

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO CÁC BÊN
(Người đệ đơn kháng cáo và Chủ sử dụng lao động)

Trợ Cấp Hàng Tuần: Người đệ đơn cần lưu ý rằng khả năng đủ điều kiện để nhận trợ cấp được thiết lập trên cơ sở hàng tuần. Điều quan trọng là quý vị phải tiếp tục nộp đơn xin trợ cấp hàng tuần của mình như được hướng dẫn trong khi chờ kháng cáo được xử lý để bảo vệ quyền tiếp tục được hưởng trợ cấp của quý vị. Việc không nộp đơn xin trợ cấp kịp thời có thể dẫn đến bị từ chối trợ cấp. Nếu người đệ đơn kháng cáo nhận được các khoản thanh toán trợ cấp dựa trên một quyết định nhưng cuối cùng lại là bất lợi, thì người nộp đơn sẽ phải trả lại các khoản trợ cấp.

Thay Đổi Địa Chỉ Và Rút Đơn Kháng Cáo: Trong trường hợp quý vị thay đổi địa chỉ của mình trong khi chờ kháng cáo được xử lý, hoặc nếu bên đệ đơn kháng cáo muốn rút lại kháng cáo, quý vị phải thông báo ngay lập tức cho Thư Ký Ủy Ban theo địa chỉ ghi ở đầu trang nhất. Việc chuyển tiếp đơn xin thay đổi địa chỉ với Dịch Vụ Bưu Chính Hoa Kỳ đến Ủy Ban là không đủ để thay đổi địa chỉ của quý vị với Ủy Ban.

Thuê Luật Sư Đại Diện: Nếu quý vị cảm thấy cần thiết phải thuê một luật sư, quý vị phải chi trả cho dịch vụ đó. Các dịch vụ pháp lý miễn phí có thể được cung cấp bằng cách liên hệ với Hiệp Hội Hỗ Trợ Pháp Lý (Legal Aid Society) tại cộng đồng của quý vị theo số 1-866-534-5243. Quý vị cũng có thể thuê luật sư bằng cách liên hệ với Dịch Vụ Giới Thiệu Luật Sư (Lawyer Referral Service) của Hội Đoàn Luật Sư Virginia (Virginia State Bar) theo số 1-800-552-7977. Nếu quý vị thuê luật sư, quý vị phải cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của luật sư cho Thư Ký Ủy Ban theo địa chỉ Virginia Employment Commission, P.O. Box 26441, Richmond, Virginia 23261.

Thông Báo Về Việc Kháng Cáo này đã được gửi qua bưu điện vào ngày này <Ngày> cho những người sau đây: